



จุดสารสี 6 หน้าตา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

COPAG NEWS

College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University

ปรัชญา ผู้มีปัญญา พึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหุญฺ ปณฺทิตโต ชีโว)

ปณิธาน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งมั่นการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทั้งในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values) : COPAG

C - Creativity = ความคิดสร้างสรรค์

O - Optimization = ความมีประสิทธิภาพ

P - Prestige = ความมีเกียรติภูมิ

A - Ability = ความสามารถ

G - Generosity = ความมีน้ำใจ

โครงการสานต่อ MOU ศึกษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน

ประเทศฟิลิปปินส์

วันที่ 15-19 มกราคม 2557 ณ ประเทศฟิลิปปินส์



(อ่านต่อหน้า 2)

สานต่อ MOU

เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และกิจการนิสิต



Nation College Public Administration and Governance มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ กับ College of Politics and Governance (COPAG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศึกษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเดินทางไปศึกษาประเทศเพื่อนบ้านครั้งนี้ จำนวน 32 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสานต่อ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และกิจการนิสิต ระหว่าง Nation College of Public Administration and Governance มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ฟิลิปปินส์ กับ College of Politics and Governance (COPAG) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของวิทยาลัยการเมืองการปกครองสู่สากล รวมถึงสร้างประสบการณ์ตรง แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

และนิสิต ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้สู่สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ผ่านสถานที่สำคัญอันได้แก่ บ้านเกิดโฮเซ ริซัล วีรบุรุษกู้ชาติประเทศฟิลิปปินส์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ รัฐสภาฟิลิปปินส์ ศูนย์วัฒนธรรม กำแพงเมืองเก่าอินทราโมโรส ฯลฯ ซึ่งสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในประเทศ



วันที่ 15-19 มกราคม 2557 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

1 ศตวรรษการเมืองไทย

: การปฏิวัติ รัฐประหาร และ กบฏ



คลินิกรัฐศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตรภายใต้หัวข้อ “1 ศตวรรษการเมืองไทย: การปฏิวัติ รัฐประหาร และ กบฏ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ดี เพชรเลิศอนันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์ อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกว่า 70 คน โครงการบรรยายพิเศษดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์การเมือง การปกครองไทย และหลักการประชาธิปไตย ตลอดจนเข้าใจความเป็นไปของสถานการณ์การเมืองร่วมสมัย และเพื่อเสริมหลักสูตรให้กับคณาจารย์และนิสิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป





โครงการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในอาเซียน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง จัดโครงการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในอาเซียน ภายในงานมีการฉายภาพยนตร์เชิงสารคดีเรื่อง "GIVE UP TOMORROW" และการเสวนาสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรม โดยมี คุณนภาพร ศุภวิทย์กุล (ฝ่ายนักกิจกรรม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย) เป็นวิทยากร มีอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ และอาจารย์ทิพย์สุดา ญาณภีร์ธ อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นผู้นำเนินรายการ และร่วมเสวนา มีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกว่า 200 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการและวิพากษ์วิจารณ์คดีของศาลในประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมและได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นความยุติธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเชื่อมโยงกับปรัชญา และแนวคิดต่างๆทางการเมือง



วันที่ 18 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อรรถการ (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

การบรรยายพิเศษ ด้านการต่างประเทศ

หลักพิธีปฏิบัติทางการทูตและการต่างประเทศ



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านการต่างประเทศ หัวข้อ “หลักพิธีปฏิบัติทางการทูตและการต่างประเทศ” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี บุรณศิริ ที่ปรึกษาด้านงานพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ สำนักผู้แทนการค้าไทย เป็นวิทยากร และอาจารย์มนัสวี อรุณะกะ อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน

วิทยากรกล่าวว่า **พิธีการทูต** คือระเบียบแบบอย่างหรือขนบธรรมเนียมที่ถือเป็นหลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งวางไว้หรือยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นหลักเกณฑ์ด้านพิธีการที่รัฐบาล ผู้แทนของรัฐบาลหรือราชการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมีมารยาทระหว่างประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้แต่ละคนที่ทำหน้าที่ทางการทูตของแต่ละประเทศให้ได้รับเกียรติ ได้รับการปฏิบัติอันเหมาะสมและถูกต้องสมกับฐานะของตน และมีวัตถุประสงค์หลักคือเป็นแนวทางดำเนินการอย่างมีแบบแผนอันเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ประมวลความมีมารยาทระหว่างประเทศเพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี เป็นการวางระเบียบของการสมาคมระหว่างประเทศอย่างผู้เจริญ รวมทั้งสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศชาติหรือกลุ่มประเทศและสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้านต่างประเทศและหลักพิธีทางการทูต ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่างประเทศและพิธีการในระดับสากล ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบและบูรณาการด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการต่อไป



โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส



อย่าคิดว่าดวงดาวด้วยสายตา

ธรรมบรรยายโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปทีโป

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยฝ่ายพัฒนานิสิตฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนิสิต ในหัวข้อ ธรรมบรรยาย “อย่าคิดว่าดวงดาว ด้วยสายตา” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปทีโป รองประธานฝ่ายฝึกอบรม กลุ่มเพื่อชีวิตติงามกรุงเทพมหานคร เป็นพระวิทยากร ในการนี้ รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธาน เปิดโครงการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วม รับฟังธรรมบรรยายในครั้งนี้ จำนวนกว่า 350 คน



โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ ปลูกฝังให้มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติให้เกิดความสุขต่อตนเองและคนรอบข้าง



วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อตถากร (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ชาวสิงห์น้ำตาล เรียนรู้ คู่กิจกรรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์จรัสศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มีนิสิตนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 17 สถาบัน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผูกมิตร และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีในหมู่นิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายวิชาการ เรื่อง “ศักยภาพประเทศไทย กับการเป็นผู้นำอาเซียน The Potential of Thailand to ASEAN leadership” ซึ่ง รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการ บรรยายวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย



สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

23-24 มกราคม 2557 ณ หอประชุมชุมชนทองวิไล และสนามทุ่งชุมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สโมสรมินิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “กีฬา 5 วัตถุประสงค์” ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจาก 5 คณะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ

ภายในโครงการมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมนันทนาการจากสโมสรมินิสิต และการแสดงจากสโมสรมินิสิต แต่ละคณะ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตรักในการเล่นกีฬา ไม่เพียงพวยาสะพัตติ เกิดความสามัคคีและเพื่อให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน



กีฬา 5 วัตถุประสงค์

ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557



ณ สาขาสหามตยาธิงโรงอาตารกลาง มตาวิทยาลัยมตาสารคาม

เล่นกีฬา ไม่เพียงพวยาสะพัตติ



ฟุตบอลประเพณี 3 สิงห์อีสาน



8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยอาจารย์จรัสศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เดินทางเข้าร่วมโครงการ “ฟุตบอลประเพณี 3 สิงห์อีสาน” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 250 คน โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จาก 3 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนิสิตนักศึกษา เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการทำงานและความสามารถทั้งในด้านกีฬา ด้านวิชาการและกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ให้ดำรงอยู่คู่สังคมต่อไป



วันขอบคุณนักกิจกรรม

13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานแปดเหลี่ยม มมส



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง "คุณเหนื่อยมาทั้งปี วันนี้เราขอขอบคุณ" ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดงาน มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักกิจกรรมเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 130 คน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้ร่วมกันสรุปผลงานการจัดกิจกรรมประจำปี และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะนิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสการตั้งคณะใหม่

รศ.สีดา สอนศรี คณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมมอบแจกันดอกไม้และแสดงความยินดีกับ อ.ธีระศักดิ์ กองสมบัติ และ อ.ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ ตัวแทนคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่สภา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติให้ตั้งคณะนิติศาสตร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลานชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง